

ไฟเขียวร.น้ำท่วมปิดได้ไม่เกิน 7 วัน

☛ **นำเสนอเมื่อ** 26 พ.ค. 2560

สพฐ.เผยโรงเรียนสามารถปิดการเรียนการสอนชั่วคราวได้ไม่เกิน 7 วัน ถ้าเด็กนักเรียนเดินทางไป-กลับไม่สะดวก โดยให้อยู่ที่ศูนย์พิทักษ์ ผอ.สถานศึกษา และให้สอนชุดเช้าภายหลัง "เลขานุ กพฐ."
สั่งหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเตรียมพร้อมรับมือไว้ในช่วงเปิดเทอมแล้ว หลังรับรู้การพยากรณ์อากาศจากอุตฯ

นายอำนาจ วิชาญวัตติ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผช.เลขาธิการ กพฐ.) ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ตามที่มีสถานการณ์ฝนหนักต่อเนื่องในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขัง กระทั่งต่อการเดินทางมาเรียนของนักเรียน ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งแจ้งประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เช่น โรงเรียนพระยาปรีชานุศาสน์ (ระยอง สิงหนรินทร์) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนราชวินิตบางเขน อย่างไรก็ตาม กรณีเกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการสั่งปิดการเรียนการสอนได้ไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ สพฐ.ทราบ

นายอำนาจกล่าวต่อว่า สพฐ.มีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมและปัญหาสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยกำชับให้มีการแนะนำทั้งการให้ความรู้ การติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์แจ้งเตือนภัย ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้มีการประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เลวร้ายและรุนแรงที่สุดเพื่อความไม่ประมาท และเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่า หากเกิดความไม่ปลอดภัยขณะนักเรียนเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านและโรงเรียน หรือขณะอยู่ที่โรงเรียน ให้สั่งปิดโรงเรียนและไปสอนชุดเช้าให้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560](#)